

Có lẽ không ví dụ nào rõ ràng cụ thể để hiểu về sức mạnh của sự ôn hòa, tồn tại bằng g ng sáng của Mahatma Gandhi trong cuộc đấu tranh dành độc lập cho dân tộc n-Đô.

Mahatma Gandhi Và Cuộc Đấu Tranh Bất Ba o Đ ng



Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi thành công trong việc lãnh đạo khối ba y trăm triệu dân n chống lại đế quốc Anh, Ngài trở nên nổi tiếng, được kính trọng trên toàn thế giới cũng vì đức tính hiền lành ôn hòa, không bạo động của Ngài. Ngày nay, người ta có thể gán cho Ngài là người hiểu biết sâu xa tinh thần của Phúc Âm Chúa Jesús được biểu lộ trong "Mối-Phúc Th Ba" này. Nói theo ngôn ngữ triết lý, Thánh Gandhi là người nắm vững bí quyết của triết lý Vô-Vi của Lão-Trang, được thể hiện qua cuộc đấu tranh bất bạo động!

Trước hết, hãy bàn đến tinh thần của "Mối-Phúc Th Ba", được biểu lộ trong cuộc đời tranh đấu và sự nghiệp chính trị của Thánh Gandhi. Chúng ta ngay nhiên biết mấy, khi thấy rằng Gandhi, tuy không phải là một tín hữu Kitô giáo, nhưng Ngài đã hiểu và sống Phúc Âm, đã biểu thị Ngài đã xác tín chân lý sâu xa của sự hiền lành nhân hậu.

Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ tài ba của quốc gia n-Đô, đồng thời là vị tiên phong của chủ thuyết bất bạo động của thế kỷ 20.

Mahatma Gandhi chào đời ngày 2 tháng 10, năm 1869 tại Porbandar miền tây n-Đô. Gandhi là hiền thân của một kết hợp thân tình của một trí tuệ sáng suốt khéo léo của thân phụ Karamchand Gandhi, và tinh thần đạo đức sâu xa, một khuôn mẫu luân lý hiện thực của thân mẫu Putlibai. Với khung cảnh gia đình ấm cúng đầy tình thương yêu và đạo hạnh đó, Mahatma Gandhi được nuôi dưỡng từ tấm bé từ thuở nhỏ sống phụ nữ nhân loa i và quê hương. Sau khi tốt nghiệp trung học Porbandar và đạo i học Bombay, Gandhi được g sang Anh du học về ngành luật. Những năm đầu tại đạo i học Luân-Đôn, thay vì lấy chuyên về luật, Gandhi dồn hết tâm vào văn chương Anh, đặc biệt thích thú môn công nghệ Latin, đồng thời dành nhiều thời giờ để học về luân lý đạo đức, nhất là to ra

rất quan tâm đến vấn đề phát triển nhân-cách. Gandhi chiến đấu mãnh liệt để kho i r i vào c n cảm dỗ h i nh p cách sống xa hoa cu a tây phương, nhất là lối ăn v n theo th i. Tuy sống gi a thu đô cu a n c văn minh tiến bộ , Gandhi vẫn trung thành gìn gi tuyên thống phong hóa n-Đô , nhất là thiên về cuộc sống khắc khổ , ky lu t cu a ng i theo đ o Bà La Môn. Sau khi tốt nghiệp p tr ng lu t khoa Luân Đôn, Gandhi tr về quê h ng cùng mô t lúc chi u tang thân mẫu. Không nh nh ng ng i đ ng th i, dùng bằng cấp làm bản đ p trên b c thang danh vọng, Gandhi chi muốn làm nghề nhà giáo âm thầm sống phu c vụ quê h ng nhất là để chăm sóc nh ng ng i nghèo khổ trong xã h i. V i tinh thần phu c vụ quê h ng cao độ ấy, Nam-Phi đã đ a đến cho Gandhi mô t c h i ch ng to tài ba và lý t ng cu a ông. Trên con đ ng đi đến Pretoria, Gandhi nếm mùi nhu c nh c cu a dân nghèo ba n x , ông bi l i cô xuống kho i nghề ha ng nhất, chi vì ông là ng i gốc n-Đô , ng i ta đã không coi tro ng ông nh mô t lu t s đ c đào tạo o t Anh quốc, có văn bằng lu t s ! S x i nhu c này càng làm cho ông thêm th ng nh ng đồng h ng n Đô bi chà đ p nhân quyền ta i thu c đ i a cu a ng i Anh vùng Nam-Phi. Cuộc hành trình gian khổ cu a Gandhi đ c chia sẻ thông ca m nh ng i v hiên có tên Katurbai, ng i đã nâng đ i tinh thần cho ông trên con đ ng tranh đấu gia i phóng dân tộc n Đô . Cuộc tranh chấp gi a ng i Anh và kiều bào n Đô ngày càng thêm gây cấn, sau đó biến thành cuộc chiến l n bùng nổ vào ngày 27 năm 1899 ta i Boer, nhi u n kiều bi giết chết tha m thu ng và vô số bi sa vòng tù t i. Tên tu i và công nghiệp cu a Gandhi tr nên sáng chói trong cuộc chiến này, đầu đầu n kiều cũng biết đến tên ông nh mô t ng i tranh đấu cho quyền l i cu a ng i n bi đế quốc Anh bóc lột đến tận tận x ng tu y. Cuộc thắng trận cu a ng i Anh ta i Nam-Phi không làm cho ngo n l a tranh đấu tàn l i, trái la i, kh i thêm lòng thù hận đế quốc, hằng trăm nghìn sinh linh sẵn lòng hy sinh cho chính nghĩa t do, ngo n c tranh đ u càng đ ng lên cao h n bao gi nh có tên tu i cu a ng i lu t s tre Gandhi. Gandhi không có tham vọng làm lãnh tu chính trị , chính n i ba n thân ông, ông tr về nguồn tôn giáo truyền thống, ông kêu gọi dân sống tinh thần đ o cu a cha ông truyền la i, chính tinh thần và ky lu t tôn giáo, Gandhi đã h ng đ n toàn dân vào mô t cuộc tranh đ u bất ba o đô ng kỳ la ch a bao gi xa y ra trong li ch s tranh đ u cu a nhân loa i. Bên ca nh tinh thần tôn giáo hiếu hòa cu a đ o Bà La Môn, Gandhi còn th a h ng tinh hoa Kitô giáo qua các tác phẩm l ng danh cu a Tolstoy v Kitô giáo. .Triết gia n Rajchandra là ng i h ng dẫn tinh thần cho Gandhi, nh đó cuộc sống tu đ o biến Gandhi thành mô t đ o sĩ h n là mô t ng i tranh đấu chính trị .. gi a tình thế đen tối cu a chính tr ng n c n, gi a mô t khung ca nh tranh đ u không t ng lai ấy, nhà đ o sĩ Gandhi đã v n lên nh mô t lãnh đ o tối cao đ c toàn dân kính phu c, nhất là sau vụ tha m sát tập thể ta i thành phố Amritsa năm 1919 hằng nghìn ng i n bi u tình ba o đô ng, ng i Anh và lính đánh thuê đã bắn giết không n ng tay. Chính cuộc tha m sát này, ng i dân n Đ bắt đầu lắng nghe s đ i p bất ba o đô ng cu a Gandhi. Ng i Anh bắt giam tù Gandhi nhiều lần, nh ng rồi pha i tha ông ra, vì ông chi pha n kháng bằng chay ti nh và câu nguyện n. Bằng ch ng hùng hồn cu a cu a chu thuyết bất ba o đô ng đ c ch ng minh n i cuộc tranh đấu chống la i thuế muối vào tháng ba năm 1930, trong cuộc tranh đấu bất ba o đô ng này, Gandhi ch ng to s c ma nh cu a s nh n nhu c hiên hòa chống la i v i s tàn ác giết chóc. đ i s h ng dân cu a Gandhi, ngàn ngàn l p l p ng i ng i theo đoàn ng i bi u tình chống đ o lu t bắt công về thuế muối, lính canh đã dùng g y gõ c đánh đ p dã man vào nh ng ng i bi u tình bất ba o đô ng, hàng tr c ngã xuống, thì hàng sau tiếp tu c đi lên, và c thế cho đến khi trăm nghìn ng i ngã xuống, không chống tra không h n thù, ho im l ng chi u đòn, sau cùng thì lính Anh pha i đ ng tay la i, rút lui vì không

thế nào đánh đập tàn nhẫn nhiều hơn nữa, khi đánh đập những người không có khí giới và không kháng cự, nhân tính trong lòng những người lính đã vùng lên không cho phép họ dùng vũ lực bắt ba o đồ ng hành hạ những người bất ba o đồ ng. Sự bắt ba o đồ ng biêu đợ ng sớ c ma nh tở bên trong... Những người lính Anh hung hăng tàn nhẫn đã rút đi... Những người n nhân nhuợ c hiên hoà đã chiến thắng!..Tờ đó đế quốc Anh đã phá i nhợ ng bợ cuối c đấ tranh bắt ba o đồ ng do Gandhi lãnh đợ o. Sau cùng nớ c n dành la i đợ c lập sau bao nhiều năm quần qua i đợ i ách đô hoợ c uợ a ngợ i Anh... Đợ Quốc Anh ra đi, nhợ ng những ngợ i n Đợ đợ ng đợ u vớ i mô tợ c tranh chấp khác về nô i bợ , đó là cuợ c tranh chấp giợ a các tôn giáo, các phe phái chính trị , đợ chiến thắng trá n giảợ c nguy hiợ m này, Gandhi la i pha i dùng đến chính sách bắt ba o đồ ng bằng tuyệ t thợ c, bằng nguyệ n câu và chạy tiợ nh, ông tợ đợ ng rút tên ra khoợ i mô i tranh chấp chính trị , mô i ngợ i đợ c n đến ông, hoợ goợ i ông là cha già cuợ a dân tô c, vì ông hiên lành, nhân nhuợ c, nhất là không tham lam tranh dành nhợ ng gì mà ngợ i làm chính trị tham muốn. Lòng khoan dung nhân hợ u và nhân nhuợ c tha thợ cợ a Gandhi đã đợ a cuợ c đấ tranh cuợ a ngợ i n đến thành công. Nhợ ng đợ cho nớ c n đợ đợ c nên đợ c lập, thống nhất, đất nướ c n hợ ng thanh bình, tợ do no ấ thì chính ba n thân cuợ a Gandhi la i pha i hy sinh, Gandhi đã đi vào liợ ch sợ cợ a dân tô c n-Đợ bằng chính tinh thần cuợ a “Mỗi Phúc Thợ t Thợ Ba”
“Phúc thay cho ngợ i hiên lành nhân hợ u, vì hoợ sợ đợ đợ c đất nớ c làm gia nghiợ p”

“Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terra” (Mt. 5, 5)

Mahatma Gandhi Và Triệ t Lý Vô-Vi

Nói theo ngôn tở triết học, Gandhi là ngợ i áp dụng triết lý Vô-Vi trong lãnh vợ c chính trị . Triết lý ấy đã đợ đợ c Đợ c Lão-Tợ khợ i xợ ng mấy nghìn năm về trợ c trong cuốn sách nô i tiếng nhan đề Đợ o-Đợ c-Kinh. Tợ tợ ng căn ba n nông cốt cuợ a triết lý Đợ o-Đợ c Kinh là chuợ thuyết Vô-Vi. Vô-Vi đợ a trên nên taợ ng căn cợ cuợ a Đợ o, điều hành mô i hoợ t đợ ng trong toàn thế vũ trụ :

“ Pha n giợ a Đợ o chi đợ ng,
Nhợ cợ a Đợ o chi duợ ng,
Thiên haợ va n vậ t sanh hợ u,
Hợ u sanh vô.”
(Trợ la i là cái đợ ng cuợ a Đợ o
yếm mêm là cái duợ ng cuợ a Đợ o;
Va n vậ t đợ i trợ i sanh nợ i “Có:
“Có” sanh nợ i “Không”

Theo t t ng cu a Lão T , cái yếu mê là công du ng cu a Đa o, yếu mêm đây không có nghĩa là nhu nh c, nh ng là biết thu n theo, biết chiêu theo, không c ng la i, không chống la i v i nh ng cái bất di di ch, biết nhìn ra cái công du ng cu a Đa o là s mê yếu, nhận nhu c nhe nhàng, mê yếu chính là ph ng th c đê tr vê v i Đa o cu a va n s va n v t. Khi tr vê v i Đa o, ta m i nh n chân đ c ba n chất cu a Đa o là Vô-Vi:

“ Đa o Th ng Vô-Vi,
Nhi vô bất vi”.

Ba n chất cu a Đa o Th ng Hằng hình nh không làm gì ca , nh ng th c s , không có gì mà thoát ra ngoài a nh h ng viê c làm cu a Đa o, nghĩa là Đa o bao hàm tất ca , không có gì mà không đ ng ấn b i hành đ ng cu a Đa o, nh ng ta không ca m nghiê m đ c hành đ ng ấy thôi!

Hãy quan sát vũ tru muôn v t muôn loài: Kia ban mai d i ánh bình minh r c r , tiếng chim ca hát riu rít, muôn hoa khoe sắc màu t i thắm, chính Ta o Hoá đã th c giắc bình minh, chính nh ánh m t tr i mà muôn hoa đua n t i màu.

Đấng Ta o hoá đ ng nh không làm chi, ánh sáng m t tr i đ ng nh không làm chi, nh ng không v t nào trên đ i mà không do tay Đấng Ta o Hóa tác thành, chính tiếng cu a Ngài go i va n v t d y, chính bàn tay Ngài tô mầu cho muôn loài muôn v t nào ta có hay, viê c làm cu a Đấng Ta o-Hoá là hành đ ng vô Vi. Mô t ví dụ khác vê hành đ ng Vô Vi của Ta o Hoá: Đêm vê thanh vắng, sau khi hoàn tất mô t ngày lao đ ng ngắt ng , ta mê t mo i lên gi ng ngu mô t gi c an bình, ta thấy mo i v t chung quanh ta đều im lìm bất đ ng, đ ng nh va n s va n v t cũng theo ta đi vào giắc ngu triền miên, sáng mai ta th c d y uê o i v i cái ca m giắc mình đã ngu suốt mô t đêm dài: trong lúc ta yên giắc trên gi ng thì Đấng Ta o Hóa đã cho trái đất đi mô t vòng gân 40 ngàn cây số trong 12 gi . Mô t ngày tr i m a ta đ p mêm nghe nha c đê giết b t th i gi th a tha i, ta nghĩ va n v t nh ta ngu yên ? Không đâu, Đấng Ta o Hóa đã cho trái đất đi thẩu mô t vòng 40 ngàn cây số. Và mô t năm âm thâm nh thế, trái đất đ a ta đi mô t chuyến du hành quanh m t tr i v i ba (3) tri u cây số mà nào ta có hay: đó là hành đ ng vô vi cu a Đấng Ta o-Hóa. Trong vũ tru bao la này, t ng giây, t ng phút, muôn v t muôn loài đang sống, đang v n hành tiến hóa, đang thẳng tiến triê n n trong chu i hành đ ng vô vi cu a Ta o-Hóa mà không hay biết. Có nhiêu trình đê đê thẩu hiê u triết lý Vô-Vi, theo nghĩa đ n vô vi có nghĩa là không làm gì, nh ng đê cho t t nhiên thi hành s mê nh cu a nó:

“ Du hê kỳ quý ngôn
Công thành s toa i
Bach tánh giai vi ngã t t nhiên” (ch 17).

(Bà c Thanh x a quý i nói,
làm xong công viê c cho dân,
mà dân c t ng t nhiên t mình làm).

Các bà c thánh nhân bắt ch c đ ng vô vi cu a Đấng Ta o-Hóa, làm mà không nói, không kê công, xong viê c rồi lánh mắ t đi, nên dân không hay biết c t ng t nhiên t mình làm, nh các loài hoa nh ánh sáng và h i ẩm cu a mắ t tr i mà n , nh ng c t ng nó t nhiên mà n hoa. T ha t lúa giống cho đến bông lúa vàng ðưa ð n ð i ánh mắ t tr i là ca mô t tiến trình kỳ ðiê u lâu dài, chính bàn tay Ta o hóa làm nên tiến trình hoàn thành bông lúa, nh ng ng i nông dân nào có hay biết chi, t ng sức lao ðô ng cu a mình làm thành mùa gắ t. Tiến trình cây lúa là công trình cu a ta o hóa hành ðô ng cách t nhiên qua hành ðô ng vô vi vâ y. Nh thế vô vi còn có nghĩa là không làm gì quá ð , tránh nh ng gì là thái quá cũng nh bất câ p. Bà c thánh nhân hiê u Ða o Vô Vi cu a Ð ng Ta o Hóa:

“ Thiên nhi Ða o,
kỳ du tr ng cung ð ,
Cao gia c chi
Ha gia c chi
H u ð gia tô n chi,
Bất túc gia bô chi
Thiên chi Ða o,
Tô n h u ð , nhi bô bất túc.(ch.77)

(Ða o Tr i khác nào ð ng cây cung lên,
Chỗ cao thì ép xuống,
Chỗ thấp thì nâng lên,
Có ð thì bắ t ð ,
Không ðu thì bù vào,,
Ða o cu a Tr i bắ t chỗ ð ,
bù chỗ thiếu).

Chu thuyết vô vi cũng có nghĩa là tuân theo luật quân bình trong vũ tr : ”Hễ tăng thì bắ t, mà bắ t thì sẽ tăng “. Khi nhâ n biết ð c luật quân bình tức là biết ð c luật cu a Ta o Hoá: “Biết ð c luật Th ng Hằng go i là giác ngộ , không biết luật th ng hằng c mụ quáng làm liêu là r c lấy tai hoa vào thân”! Ho c thuyết vô vi còn có nghĩa là không c ng chế s vâ t, nh ng ðê cho chúng ð c t nhiên theo ba n tính ta o hoá ðã an bài trong mô i s . Theo nha n quan cu a Lão T , hết mô i s vâ t ðều có cái ba n chất t nhiên cu a chúng, tức là con ð ng riêng mô i vâ t trong cách hiê n h u cũng nh chuyê n hành cu a chúng, khi ta ép buô c hoặ c can ð vào tiến trình cu a chúng, ta ðã vi pha m qui luật cu a thiên nhiên, tức không cho s vâ t biến chuyê n theo cái ð t nhiên cu a chúng. Vâ y thì Vô Vi

có nghĩa là không can thiệp, không c ố ẽng b ẽc vào. Nói theo ngôn t ữ cu a hi ẽn n t ẽ ẽng lu ẽn, vô vi cũng có nghĩa là đ ẽ cho s ẽ ẽ v ẽ t t ẽ ẽ nó đ ẽ c t ẽ ẽ nhiên bày to ẽ chính mình không c ố ẽng bách v ẽ t nào, kính tro ẽng thiên nhiên trong tiến trình bày to ẽ cu a chính mình, Vô Vi t ẽc là đ ẽ cho hi ẽn n t ẽ ẽng cu a s ẽ ẽ v ẽ t t ẽ ẽ ph ẽ bày chính nó ch ẽ không bắt ẽp, không vi pha ẽm vào cu ẽc hi ẽn sinh hay tiến trình tr ẽ ẽng thành cu a s ẽ ẽ v ẽ t. Lão T ẽ cho rằng m ẽ i v ẽ t trên trong vũ tru ẽ sống t ẽ ẽ nhiên, không c ố ẽng ẽp, không ngu ẽ y ta ẽ o, và nh ẽ thể m ẽ i v ẽ n hành đ ẽu tuy ẽ t ha ẽ o, t ẽ ẽ nhiên. Lu ẽ t Th ẽ ẽng H ẽng đ ẽu khi ẽn m ẽ i lu ẽ t l ẽ trong tr ẽ i đất cũng có nghĩa là t ẽ ẽ nhiên. "Sống và đ ẽ m ẽ i v ẽ t sống t ẽ ẽ nhiên " là câu tóm l ẽ ẽ c đ ẽ n gia ẽ n nhất cu a triết lý Vô-Vi.

Tri ẽ t Ly ẽ Vô-Vi Qua Đ ẽng Th ẽ c B ẽ t Tranh và Nhu Nh ẽ ẽ c.

B ẽ t Tranh không có nghĩa là không tranh đ ẽ u hay không dám tranh đ ẽu, theo nghĩa yếu hèn nhút nhát s ẽ ẽ s ẽ t, b ẽ t tranh đây là m ẽ t chiến thu ẽ t, m ẽ t đ ẽ o sống. N ẽ i ch ẽ ẽng 68 Lão T ẽ ẽ phát bi ẽ u tinh thần b ẽ t tranh đ ẽ nh ẽ sau: "Thi ẽn vi sĩ gia ẽ b ẽ t vũ, Thi ẽn chiến gi ẽ b ẽ t nô ẽ, Thi ẽn th ẽng đ ẽ ch gia ẽ b ẽ t đ ẽ. Thi ẽn du ẽng nh ẽ n gi ẽ vi ẽ chi ha ẽ, thi ẽ vi ẽ B ẽ t Tranh chi đ ẽc: nghĩa là ng ẽ ẽ i t ẽ ẽng gi ẽ i không dùng vũ l ẽ c, ng ẽ ẽ i chiến đ ẽu gi ẽ i không gi ẽ n đ ẽ, kh ẽo th ẽng đ ẽ ch không tranh v ẽ i đ ẽ ch, kh ẽo dùng ng ẽ ẽ i là ha ẽ mình giúp ng ẽ ẽ i, đ ẽ là cái đ ẽc cu a s ẽ ẽ b ẽ t tranh . B ẽ t tranh bày to ẽ triết lý Vô-Vi.Ta nên đ ẽ ý đ ẽn cách dùng t ẽ cu a Lão T ẽ ẽ n ẽ i đây, ng ẽ ẽ i dùng ch ẽ thi ẽn, đ ẽ ẽ nói lên cái tài thi ẽ t s ẽ ẽ, cái tài t ẽ bên trong..M ẽ t tu ẽng có tài thì không cần dùng đ ẽn vũ l ẽ c, chi ẽ cần dùng m ẽ u trí đ ẽ gi ẽ t gi ẽ c, ng ẽ ẽ i vô m ẽ u m ẽ i dùng đ ẽn vũ l ẽ c, cho nên ng ẽ ẽ i ta muốn ch ẽ t ẽ ẽng b ẽ t tài bên dùng m ẽ ch ẽ "h ẽ u đ ẽng vô m ẽ u"(có s ẽc mà không m ẽ u trí thì có khác nào loài v ẽ t!. Tài gi ẽ i là th ẽ c chất bên trong, vũ l ẽ c là cái ngoa ẽ i lai ngoa ẽ i thân. Nh ẽ có tài th ẽ c mà ng ẽ ẽ i t ẽ ẽng gi ẽ i không cần dùng t ẽ i vũ l ẽ c.Th ẽng kh ẽo, th ẽng tài tình là khi ta ha ẽ đ ẽ ch mà đ ẽ ch không bi ẽt đ ẽu mà l ẽ ẽng đ ẽ ẽ c s ẽc l ẽ c cu a ta. V ẽ y "b ẽ t tranh" chi ẽ là ph ẽ ẽng thể, là chiến thu ẽ t, "Thi ẽn Th ẽng" m ẽ i là mu ẽ c đ ẽch cu a cu ẽc tranh đ ẽu . Nh ẽng ta ẽ i sao "b ẽ t tranh" đ ẽm la ẽ i "Thi ẽn Th ẽng"? V ẽ không tranh v ẽ i ai, cho nên thiên ha ẽ không ai l ẽ ẽ đ ẽn ra tranh đ ẽnh v ẽ i mình, mình không cần hao t ẽ n sinh l ẽ c và s ẽc ma ẽ nh, mà v ẽ n có th ẽ chiến th ẽng đ ẽi ph ẽ ẽng, thì vi ẽ c th ẽng đ ẽ m ẽ i là thi ẽn th ẽng, t ẽc là mình không cho đ ẽ ch có th ẽ dùng đ ẽn vũ l ẽ c đ ẽ l ẽ ẽ đ ẽn đ ẽi cho ẽ i v ẽ i mình, nói khác, tranh chấp mà không dùng đ ẽn s ẽc ma ẽ nh, cũng không cho đ ẽ ch có c ẽ h ẽ i dùng s ẽc ma ẽ nh đ ẽ i v ẽ i mình đ ẽ làm t ẽ n ha ẽ i bên mình, t ẽc là x ẽ ẽ du ẽng "nhu nh ẽ ẽ c" đ ẽ th ẽng "c ẽ ẽng c ẽ ẽng". Dùng ph ẽ ẽng pháp b ẽ t tranh và x ẽ ẽ du ẽng đ ẽ ẽ c nhu đ ẽ th ẽng c ẽ ẽng là tâ n hi ẽ u đ ẽ ẽ c công du ẽng cu a Vô th ẽ th ẽng h ẽ u th ẽ, dùng cái vô đ ẽ th ẽng cái h ẽ u. X ẽ ẽ du ẽng đ ẽ ẽ c cái "H ẽ" và cái "Không" là bí quyết tuy ẽ t v ẽ i trong binh pháp.

Nhu Nh ẽ ẽ c: m ẽ t cách phát bi ẽ u cho triết lý vô vi, t ẽc là ph ẽ ẽng pháp tranh đ ẽu chu ẽ ch ẽt là dùng yếu th ẽng ma ẽ nh, dùng h ẽ chi ẽu đ ẽ th ẽng h ẽ u chi ẽu. Muốn hi ẽ u triết lý thâm sâu này, ta nên tr ẽ ẽ v ẽ nên ta ẽng cu a triết Lão căn c ẽ trên thiên nhiên và t ẽ ẽ nhiên. N ẽ i ch ẽ ẽng 76 lão T ẽ ẽ phát bi ẽ u nh ẽ sau:

Bät Tranh Nhi Thiän Thäng

Dùng nhu nhä c thäng cäng cäng, täc không chống cä, không đä cho bên phía đäch có cä häi dùng säc maänh đä tranh đấu, đó là bí quyết mà Thánh Gandhi đã xä duäng môät cách tài tình trong cuäc đä kháng bất baäo đäng chống laäi chính quyền thuäc đäa cuäa nä đäc Anh. Tâm hồn đäo đäc chân thäng, lòng yêu thäng dân chúng trung thäng, lòng hy sinh quên mình cao đä cùng väi sä áp duäng triết lý vô vi môät cách tài khéo cuäa Gandhi đã làm rung chuyän đä quốc hung baäo cuäa Âu Châu thäi bäy giä đäng thäi đäm laäi nên đäc lâäp pä thống nhất cho dân täc nä Đä. Thánh Gandhi đã thành công trong cuäc đấu tranh dành đäc lâäp cho dân nä Đä không väi tä thể cuäa môät nhà làm chính triä chuyên nghiäp, nhäng là môät thánh nhân đã sống trung thäng sä đäp Hiän lành nhän nhuäc mà Chúa Cäu Thế đã rao giaäng hai nghìn năm träc. Dân nä Đä säng kính Gandhi nhä môät vị thánh và mến thäng Ngài nhä môät ngä đäi cha già dân täc, vì Ngài đã thäng sä sống trung thäng tình cuäa môät ngä đäi cha hiền lành nhän nhuäc. Trong cuäc đấu tranh dành đäc lâäp cho nä đäc nä-Đä, Thánh Gandhi đã cho thế giäi thấy sä "thiän thäng" cuäa Ngài, bằng cách xä duäng võ khí cuäa lòng hiền lành nhän nhuäc! Bäy lâu nay trong liäch sä nhân loaäi, có cuäc đấu tranh nào mà không traä bằng giá máu? Chiä có cuäc đấu tranh cuäa dân nä Đä, đäi sä häng dẫn cuäa Thánh Gandhi là tổn ít máu xäng nhất, bäi vì Ngài dùng phäng pháp "bät tranh nhi thiän thäng", đäng thäi đã xä duäng tuyät väi chiến thuät "Läy nhu nhä đä thäng cäng cäng". Cả hai phäng pháp näy đäu khäi nguồn näi chân lý cuäa "Mäi Phäc Thät" cuäa Phäc Âm Chúa Kitô,:

"Phäc cho ngä đäi hiền lành nhän nhuäc, vì hoä sẽ đäc đät nä đäc làm cä nghiäp"
Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram (Mt.5; 5).

Chúa nói gì väi con ngä đäi hôm nay qua "Phäc Thät Thä Ba" näy?
Giäa xã häi văn minh tiến bä cuäa kyä thuät hôm nay, Chúa vẫn xác nhän chân lý ngàn đäi väi chúng ta: "Chúng ta sẽ đäc đäc chúc phúc, nếu chúng ta hiền lành nhän häu. Sä đäp cuäa "Mäi Phäc Thät" vẫn nhä xäa không bao giä thay đäi, vẫn naän là chúng ta nghe sä đäp đó nhä thế nào, và sä đäp đó có nghĩa gì trong đäi sống cuäa chúng ta?

Lòng Nhân Hử u Theo Tinh Thän Phäc Âm

"Phäc cho ngä đäi hiền lành nhän häu, vì hoä sẽ đäc đät nä đäc làm cä nghiäp"

Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram (Mt.5; 5).

Đó là mô t ngày mùa xuân nắng ấm trên khắp miền núi đồi vùng Galillêa, Chúa Jêsus nhìn đoàn lũ dân chúng th t đông đ o theo nghe ng i gia ng. Ng i v a m i tuyên d ng nh ng ng i ca m thấy nhu cầu cần Thiên Chúa, đã có ca m nghi m “N c Tr i”. Ngài cũng loan báo cho nh ng ai đang pha i khóc than vì ho sẽ đ c nh n phân u i an do Thiên Chúa mang đến! Dân chúng ca m thấy niềm vui di u v i reo vang trong trái tim vì nh ng i an do “N c Tr i mang la i cho ho ! Không biết rồi đây, ho pha n g ng thế nào về nh ng gì còn la i cu a s đ i p “Bát-Phúc” mà Chúa Jêsus sẽ loan báo cho ho ?

Quân chúng đói khát L i Thiên Chúa, nh chính cu o c sống đói khát thê lý và nh ng nhu cầu v t chất cu a ho ! Chúa Kitô nhìn thấy tâm đáy lòng cu a ho ! Ngài nh n biết nh ng nhu cầu tinh thần thê xác cu a ho . H n thế n a , xuyên qua giòng li ch s , Ngài còn biết đến ca tô tiên , ông cha cu a ho đã chi u khô c c bao nhiêu nghìn năm đ i ách thống trị tàn ba o cu a quân xâm lăng t p hía. Ngài nhìn nh n ra ách gông cùm mà ho và giòng tô c cu a ho pha i mang vào cô qua biết bao thế hê . Và hi n ta i, đế quốc Rôma đang đê cái ách th t khắc nghi t trên ho và dân tô c cu a ho ! Ngài thấu tri t não tr ng quân chúng Do Thái bấy gi , cũng nh bao nhiêu năm qua suốt đ c giòng li ch s , luôn ngóng đ i, luôn trông ch mô t vi anh hùng đ ng lên gia i phóng quê h ng thoát ách đô hô , tái lâ p la i nên hoà bình đ c lâ p t do no ấm cho toàn dân, nhất là tìm đ c s t do ph ng th Đ c Yaweh Thiên Chúa cu a ho ! Biết bao thế hê trôi qua, ho vẫn ngóng đ i trông ch con ng i lãnh đ o nh vi thiên sai t tr i cao ng xuông oai hùng. Biết bao vi tiên tri đã đê đống x ng tàn n i năm mô , nh ng niềm mong m o i vi gia i phóng dân tô c vẫn không phai m trong tâm trí cu a ng i con dân Chúa Cho n ! V i mô t não tra ng nh th ! V i mô t niềm mong đ i vi c u tinh đây sắc thái dân tô c và đây lần l n đ o đ i nh th ! V i lòng yêu n c mù quáng và tham vo ng chính trị s ng s c mâu sắc chính trị , ái quốc nhi t thành đến mù quáng nh thê ! làm sao Chúa jêsus dám nói cho quân chúng cuồng nhi t ấy rằng: Không pha i nh ng ke lòng đay căm thù, khát máu, gi n đ , nóng na y, bô c tr c, hoa ng hốt, ba o đ ng, chu tr ng dùng ba o l c, không pha i nh ng ke mê tra thù, say chém giết, thô ba o, tu c tàn, ba o-phô i, phô tr ng, hi u chiến , hiếu thng , nh ng là nh ng ai hiên lành, nhân h u, di u dàng, nho nhe , khiêm tốn, nh n-nh c, kiên nh n, nhu mì, t t sẽ th a h ng đ c đất n c làm phân gia nghi p!

Làm sao Chúa có thê chuy n đến cho quân chúng cuồng nhi t yêu n c mù quáng này ý nghĩa “N c-Thiên-Chúa” gi a trần gian? Làm sao cho ho hi u thấu s mê nh thân linh cu a Ngài là s a soa n tâm hôn ho đón nh n “N c Tr i” đang đến gi a ho ? Làm sao cho s đ i p Phúc-âm nghe lo t tai cu a dân chúng đang hng say tìm tòi đê suy tôn ng i kh i đầu cu o c cách ma ng lâ t đô nên cai trị cu a ngo i bang?

Chúa Jêsus , vì luôn trung thành v i s ma ng Cha Ngài trao phó, Ngài không my dân, không l i du ng th i thế nh nh ng nhà chính trị chuy n nghi p l i du ng n c đ u c tha câu, Ngài quang minh chính đ i rao gia ng “N c Tr i”, Ngài minh nhiên nói v i toàn dân mô t s th t này:”Đất N c sẽ thu o c phân gia nghi p cu a nh ng ai hiên lành, nhân h u”. Chúa chúc phúc, tuyên d ng nh ng ke t t, khiêm ha , và h a v i ho đất n c thu o c về ho và mi u du ho !

Quân chúng lúc ấy đã hi u s đ i p cu a Chúa nh thế nào?
Và chúng ta, hôm nay, sau hai nghìn năm li ch s rao gia ng Phúc-âm, chúng ta hi u s đ i p Chúa ra sao?

Dân Do Thái vào th i Chúa có nha y ca m h n chúng ta hôm nay, tr c l i m i go i th c hi n s hiên lành nhân h u! Dân Do-Thái, nh chúng ta biết, có ca mô t li ch s lâu đ i về truyền thống linh thiêng phát nguồn t Kinh Thánh C u- c. Đ c bi t, qua các thánh vi nh,

ng i hiện đ c đ c ca tu ng nh là mẫu ng i đ c s che ch ph tr cu a Yahvé Thiên Chúa:

“ Ng i ch ấ t c vì c nh ng ng i bất l ng,
Ch phân b nh ng ke làm điều phi nghĩa,
Vĩ nh co , s m mu n chúng sẽ tàn phai;
nh tha m co xanh t i, chúng sẽ úa!
Hãy câ y vào Yahvé, và hãy làm lành,
Hãy i la i x , và yên hàn vui sống!(Ps. 37: 1-3).

Tác gi thánh vi nh khuyên dân Chúa la c quan, tin t ng mãnh li t vào số ph n cu a ke hiên lành:

“ Nh ng ha ng nghèo hèn sẽ làm chu đất đai,
chúng sẽ vui khoái trong phúc bình an muôn l c!

.....
Yahvé thấu biết ngày đ i cu a ke tro n lành,
C nghi p cu a chúng sẽ còn mãi mãi,
Vào th i hoa n na n, chúng sẽ ch ng pha i the n thu ng,
Ho đ c no nê ca nh ng ngày c c c!

.....
 n tế đ o ng i lành đến t Yahvé,
Ng i là đôn trú cho ho trong ca nh khốn cùng,
Yahvé đáp c u và gia i thoát ho ,
Ng i c u ho , vì ho ân n náu n i Ng i (Ps. 37: 18, 39, 40).

V i s i hi u biết và lòng hâm mộ Kinh-Thánh cổ h u, ng i Do-Thái đ o ha nh khi nghe s đ i p cu a Chúa J esus đ nh la i biết bao lần trong li ch s Thiên Chúa đ là Đấng Gia i-Phóng cu a ho . Chi khi nào ho tin thác n i Ng ài và t bo đ ng tô i lỗi quay tr v v i Ng ài, Ng ài sẽ c u thoát ho kho i tay quân thù ngàn va n lân hùng ma nh h n ho ! Khi nghe i Chúa J esus rao gia ng, ho có ca m t ng nh mô t liên tu c cu a hành vi c u đ o cu a Thiên Chúa!:" Kho i cân pha i thù h n ghen ghét nh ng ph ng gian ác, kho i cân pha i lấy oán báo oán, vì Thiên Chúa sẽ gia i c u ng i nh Ng ài đ hành đ o ng trong quá kh i!".

Ý Nghĩa Hai Ch Nhân H u

Triết lý Trung Dung cu a Kh o ng Ma nh sẽ giúp ta thấu tri t ý nghĩa cu a hai tiếng hiên lành, nhân h u. Đều đ c cho là đ c đ là tình tra ng trung dung, không thái quá, cũng không bất câ p, ch ng ha n nh tính can đ m nă m gi a s t áo ba o và tính nhất đ m. Lòng qu ng đ i đ ng gi a s hoang-phá, phung phí và s keo ki t!
Cũng v y, s hiên lành, nhân h u, hay t t đ ng i gi a cu a s nô i c n thi nh nô , hay “c n l i-đ i nh” và s ti nh b nh không có gì xa y ra, hay s v ng bóng cu a gi n đ .

Nhồ ng ta không nên hiồ u lắm cho rằng ngồ i hiồ lành nhân hầ u không bao giồ biết tồ c giầ n.

Đồ c kyồ Tân ổ c, ta thấy Chúa Jế sớ tồ c giầ n đố vớ i nhó m Biồ t Phái và Pharisêu, bồ i vì nhồ ng ngồ i nây mê hồ c lầ a biồ p dân chúng vô tồ i! Hồ là nhồ ng keồ lãnh đầ o mù quáng, Chúa không nhồ ng bồ c tồ c vớ i hồ , Ngài còn dùng nhiồ lầ i nắ ng nồ lên án hồ :

“ Khố n cho các ngồ i, nhồ ng ký luồ c và biồ t phái,các ngồ i cắ chìa khóa mồ đồ ng hiồ u biết, chính các ngồ i đã không vào, mà nhồ ng keồ muốn vào các ngồ i laồ i ngắ n caồ n hồ ! (LK 11: 52).

Có lần Chúa Jế sớ nồ i giầ n đồ tung bàn gế cuồ a đắ m con buôn nhồ ng keồ đã lồ i duồ ng tôn giáo làm tuồ c hóa đên thồ cuồ a Thiên Chúa:

“ Vào đên thồ , Ngài tra tay xua đườ i boồ n buôn bán trong đên thồ , lầ t nhào bàn gế phồ ng đầ i baồ c, và các quầ bán chim câu., Ngài không cho phép ai mang đồ đầ c ngang qua đầ n thồ , Ngài giaồ ng và nói vớ i hồ : Nhà Cha là Nhà Câu Nguyề n, các ngồ i không đồ c phép biến nhà ấy nên hang trồ m cồ p!” (MK 11: 15-18)

Chúa Jế sớ đầ y cho ta bài hồ c về sồ hiồ lành nhân hầ u tồ tồ n khi Ngài đồ ng trồ c mắ t thầ caồ thồ ng phầ m:

“ Thồ ng-Tể tra hồ i Đồ c Jế sớ về môn đồ và giáo huấ n cuồ a Ngài. Đồ c Jế sớ đắ laồ i ông:” Tôi đã công khai nói vớ i dân chúng, tôi thồ ng giaồ ng đầ y trong hồ i đồ ng hoắ c trong đên thồ , tồ c là nhồ ng nồ i ngồ i Do Thái thồ ng tuồ hồ i, chớ tôi có nói chùng lén gì đầ u! Đồ ng hồ i tôi làm gì, hầ hồ i nhồ ng keồ đã nghe tôi, xem tôi đã nói gì vớ i hồ , hồ biết tôi đã nói nhồ ng gì!” Ngài nói thế, thì mô t ngồ i trong nhó m bồ haồ đó vaồ mắ t Đồ c Jế sớ mà rằng:” sao đắ m traồ lầ i thồ ng tể nhồ thế ? Đồ c Jế sớ traồ lầ i y:” Nồ u ta nói không phaồ i, thì hầ chồ ng mình sồ không phaồ i! Nồ u ta là phaồ i, thì taồ i sao đắ m ta?”

Pontifex ergo interrogavit lesum de discipulis suis et de doctrina eius.

Respondit ei Iesus: “ Ego palam locutus sum mundo; ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudaei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil.

Quid me interrogas? Interroga eos, qui audierunt quid locutus sum ipsis; ecce hi sciunt, quae dixerim ego ”.

Haec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens: “ Sic respondes pontifici? ”(Jn 18: 19-23).

Nồ i đầ y chúng ta thấy Chúa Jế sớ đã can đầ m traồ lầ i cuồ c thầ m vấn mô t cách rõ ràng cồ i mồ , không đồ cho thầ caồ thồ ng phầ m phaồ i có cồ hồ i chắ vắ n về giáo thuyết và các lầ i giaồ ng cuồ a Ngài. Khi Chúa biồ vaồ mắ t, Ngài đã đắ m traồ sồ bắt công mô t cách cồ ng trồ c không bồ o đồ ng! Suy nghĩ về mố tồ ng giao giồ a sồ giầ n đầ và sồ hiồ lành tồ tồ n, chúng ta có thể nói rằng sồ hiồ lành kiồ m soắ đồ c sồ giầ n đầ và diồ taồ đồ c sồ kiồ m soắ đồ bằng đồ ng lố i thích hồ p, tồ ng xồ ng và không bao giồ đầ a tồ i sồ đồ vồ . Đồ quồ là sồ c maồ nh đồ kháng bắt bầ o đồ ng khi biồ keồ thù tắ n công! Sau cùng đó là mô t lồ a choồ n trong tồ do đầ i thồ c đồ đắ m traồ mô t cách bắt bầ o đồ ng trong mô t tồ thồ khồ khắ n!

Hiáu nhá thể, sá hián lành nhân háu đáu cá phái là thái đá lãnh đá m thá , thuá đáng chấp nhán bất công, nháng còn mãnh liát hán, nó biáu thiá môát sác maánh nôái tâm, sá duáng hành đáng ôn hòa đá đáp traá sá bất công cho dù cá nghiám troáng đáu cháng náa. Ngáđái baáo đáng không thá hiáu đáng cá sác maánh cuáa sá hián lành tá tổn!

Lòng Nhân Hồ u Cồ n Cho Con Ngáđái Ngày Nayá

Cháa bao giá bằng lúc này, con ngáđái cần lắng nghe laái sá điáp cuáa “Mái-Phác Thát” thá ba này, vì xá hái hôm nay đây đây baáo lác và tái ác. Đá chống laái vái baáo lác và tái ác, không cá khí giái nào háu hiáu cho bằng khí giái cuáa lòng nhân háu hián lành. Vào thái đái cuáa Chúa , các môn đá cuáa Chúa Cáu Thá đá caá m thấy sá điáp này khó chấp nhán, nói chi con ngáđái cuáa thế giái hôm nay, baáo đáng và tái ác đá biến thành thói quen cuáa con ngáđái, nhá là hành trang cuáa con ngáđái trong cuác sống. Càng ngày thế giái kyá thuát càng thêm tân tiến, cá nghĩa là con ngáđái càng khám phá, sáng kiến ra nháng khí giái tối tân, háu hiáu tinh vi và mãnh lác cho viác giát ngáđái, baáo lác vì thế đáng nâng lên hàng sách lác cuáa nhiáu quốc gia trên thế giái. Nán kinh tế kyá thuát thêm sung túc cũng nhá vào môát phân lán sáng taáo biến chế thêm nháng vũ khí tinh vi háu hiáu hán trong viác giát ngáđái và nuôi đáng chiến tranh. Câu nói bất há cuáa ngáđái xáa vẫn còn giá trị “Muán cá hòa bình, hãy chuán biá cho chiến tranh”. Các quốc gia trên thế giái hô hào hòa bình, nháng trong thác tế, hoá cá võ cho chiến tranh, và hằng ngày vẫn trên tiến trình chuán biá cho chiến tranh, kyá nghá chiến tranh làm cho nhiáu náng trán nên hùng maánh, trong số đó, náng Mỹ đáng hàng đáu, nháng Hoa Kỳ là quốc gia lán miáng nhất trong viác cuáng cổ hoà bình trên thế giái, thát miáa mai thay! Vẫn minh kyá thuát tiến bá đáng đo theo tá lêá thuán vái sá nhaáy voát cuáa baáo đáng và tái ác. Các thành phố lán, nôái tiếng trên thế giái, cũng là nái con số tái ác và baáo đáng cao nhất. Theo thống kê mái nhất thì cá mỗi phút cá 400 vuá giát ngáđái , hai trăm vuá hiáp dám, 300 vuá cáp cuáa, và môát nghìn các vuá vi phá m nhân quyền nái các thành phố vẫn minh tân tiến cuáa thế giái. Cháa bao giá bằng lúc này, con ngáđái , nhất là con ngáđái trong các đô thị lán cá m thấy bất an cho sinh maáng cuáa mình và cuáa nháng ngáđái thân tháng! Cháa bao giá nhá bây giá con ngáđái caá m thấy sống trong âu lo khá khoaái trián mián vì cuác sống biá đáng a táng giây táng phút!

Làm sao traá laái cho con nguáđái niềm an vui trong cuác sống? Làm sao cho con ngáđái hôm nay sá bình an trong tâm hồn, trong gia đánh và trong xá hái? Pháng thế nào đáng m baáo nên an ninh trát tá pháp luát cho xá hái? Phaái cháng xây thêm nhà tù? Phaái cháng thuê thêm nhiáu caánh sát cho đáng canh các ngã đáng phố? Hoa Kỳ đá tiêu đáng tyá má kim trong viác xây thêm nhà tù và tăng gấp bái số láng caánh sát đáng các cá , tá cấp tiáu bang, liên bang, thành phố quán lyá , nháng baáo đáng và tái ác tăng thêm môát cách khuáng khiáp taái Hoa Kỳ hián nay! làm sao cho con ngáđái hôm nay sống vui sống lành maánh, sống tin táng vào ngày mai? Chiá còn môát pháng thế là nghe laái sá điáp cuáa Chúa Cáu Thá trong “Mái -Phác-Thát” về hián lành, đán-háu này!

Khi nói đáng hián lành, diáu dàng, dễ tháng, dễ mán, hán nhiên, vô tái, mê má , nhoá , moáng manh là ta nghĩ đáng treá thá . Đái xá vái treá thá , cao dao Viát nam ta đáng cách diễn taá tuyát vái đáng nói lên tính cách dễ tháng, nháng dán moáng, yếu mê má cuáa treá thá :

” nâng nhỏ nâng trỏng, hỏng nhỏ hỏng hoa” .

Đều giaỏi tỏa nhỏng bản khoản thỏc mắc của các môn đều về vấn nỏn ai là ngỏoỏi lớn nhất trong “Nỏoỏc Trỏi”, Chúa Cỏu Thế đỏ đã đem mỏt treỏ nhỏ đều giỏa các ông và phỏn baỏ o:”Thỏy baỏ o thỏt các con, nếu các con không hoỏn caỏi và trỏoỏn nên bé mỏn nhỏ các treỏ nhỏ nỏy, các con không thề vào Nỏoỏc Trỏi. Bỏỏi vì bất cỏ ai haỏ mình trỏoỏn nên bé-boỏng nhỏ treỏ nhỏ, ngỏoỏi đỏ sẽ đỏỏỏc coi nhỏ lớn nhất trong Nỏoỏc Trỏi”(Matt 18:1-4).

Tính cách tỏoỏn nhiề, cỏỏi mỏỏ, đỏn mỏng và yêu mến điỏu dỏng của treỏ thỏ là nhỏng đỏỏc tính của mỏt trái tim hiề-hỏu! Nhỏng đỏỏc tính nỏy quang toỏa tỏ trái tim thỏ bé mỏt cách tỏoỏn nhiề nhỏ veỏ đỏp miỏn mỏng tỏoỏn nhiề của bông hoa tỏỏi nỏỏ đỏỏi nỏng xuỏn hỏng, nỏ cỏn khung caỏ nh mỏt điỏu phỏ hỏỏp đều triềỏn nỏỏ và thỏng tiến!

Chỏa bao giỏ nhỏ lúc nỏy, xỏ hỏỏi loỏi ngỏoỏi cỏn traỏ laỏi sỏỏ thỏ ngỏy hỏn nhiề cho tuỏoỏi treỏ, nhỏ traỏ nhỏng cỏnh chim non laỏi cho rỏng xanh sau bao chỏnh chiển tỏi bỏi! Xỏ hỏỏi cuỏng loỏn đỏy ỏp baỏ o lỏỏc và tỏỏi ỏc hỏm nỏy đỏ cỏỏp mỏt đi nhỏng thỏ ngỏy hỏn nhiề của tuỏoỏi thỏn thỏn. Quỏ nhiề caỏ nh giết chỏc tỏỏi ỏc đỏỏỏc trỏnh chiểu hỏng ngỏy hỏng giỏ trên mỏn ỏnh, trên máy trỏyề hỏnh trong phỏng khỏch của các gia đỏnh. Nhiề treỏ em lớn lờn vớ trỏyề hỏnh phỏi bày nhỏng caỏ nh tỏỏỏng chẻm giết và baỏ o đỏỏng! Ngỏn ngỏ của tỏỏi ỏc và baỏ o đỏỏng đỏ đỏỏỏc khều gỏỏi cho treỏ thỏ tỏ khi cỏn tỏm bé. Thế giỏi của các đỏ chỏi và trỏ chỏi hỏm nỏy không nhỏm phỏc vuỏ cho trỏ tỏỏỏng tỏỏỏng thỏ ngỏy thỏn thỏn của tuỏoỏi treỏ, nhỏng là mỏt lỏỏi kỏi làm giỏ cho cho giỏi làm thỏỏng maỏi. Thế giỏi con buỏn đỏ sỏng chẻ biểt bao đỏ chỏi và trỏ chỏi giết ngỏoỏi của ngỏoỏi lớn , trao vào tay cho treỏ em khi hỏy cỏn mỏng sỏỏa, làm quen vớ kỏi giỏi của giết chỏc và baỏ o đỏỏng. Hỏy traỏ laỏi cho treỏ thỏ tuỏoỏi ngỏy thỏ hỏn nhiề vỏ tỏỏi! Hỏy traỏ laỏi nhỏng giỏc mỏng thỏn thỏn cho tuỏoỏi treỏ đều chỏng lớn lờn trong hỏnh ỏnh của hiề lỏnh đỏn hỏu, của thỏ ngỏy và mỏng mỏnh! Hỏy traỏ mỏng mỏ cho tuỏoỏi treỏ , cũng nhỏ traỏ laỏi nhỏng cỏnh chim cho nhỏng khu rỏng đỏ biể chiển tranh tỏn phỏ!

Chỏa bao giỏ bằng lúc nỏy, các bỏỏc làm cha mẹ và các bỏỏc phỏ huỏnh nhìn thỏy nỏi sỏỏ hiề điỏu mỏt giá trỏ quan trỏng cho các con chỏu của hỏ! Tuy cỏ nhiề khỏ khỏn ngỏn trỏỏ, nhỏng tìm cho bằng đỏỏỏc nhỏng phỏỏng thế hỏu hiề u kỏa đỏ “gỏn vỏng giỏ ngoỏc “ cho bằng đỏỏỏc nhỏng nét hỏn nhiề ngỏy thỏ nhỏ bỏu không kỏi thỏc hỏp cho sỏỏ triềỏn nỏỏ của con chỏu chỏng ta!

Chỏa bao giỏ bằng lúc nỏy, nhỏng ngỏoỏi mang trên vai sỏ mề nhỏ giỏo đỏc tuỏoỏi thỏ , hỏy ý thỏ c trỏch nhiề m caỏ của mình là duy trỏ môi sỏnh, bỏu kỏi thỏc hỏỏp cho sỏỏ nỏy nỏỏ , phỏt trỏn cho tuỏoỏi thỏ . Nhỏng nguỏi trong chỏnh quyền cỏ trỏch nhiề m trong ngỏnh thỏng tin, hỏy loỏi boỏ khỏỏi chỏỏng trỏnh giỏi trỏ cỏng cỏng, nhỏng phỏm ỏnh khều gỏỏi baỏ o đỏỏng và tỏỏi ỏc. Hỏy cỏ nhỏng nỏ lỏỏc kỏi m sỏỏt, haỏn chẻ hoỏc đỏỏt nhỏng tiều chuỏn hỏỏng đỏn cho nhỏng chỏỏng trỏnh trỏnh chiểu phỏm ỏnh, nhất là trên các đỏi trỏyề hỏnh cỏng cỏng. Nếu ta muỏn cỏ mỏt xỏ hỏỏi hiề hoỏ, nếu ta muỏn cho toỏn đỏn hỏỏng bỏu kỏi thỏnh bỏnh, ỏn hỏỏng mỏt cuỏc sỏng yền vui, nếu ta muỏn cho môi trỏỏng xỏ hỏỏi quang toỏa bỏu kỏi ỏn bỏnh thỏ nhỏ trỏ, hỏy loỏi boỏ nhỏng mỏm mỏng baỏ o đỏỏng và tỏỏi ỏc, vỏ theo luỏt nhỏn quỏ , ai gỏo gỏ thỏ chỏc gỏỏt bỏỏt...Mỏt xỏ hỏỏi ham thỏc nhỏng hỏnh ỏnh baỏ o đỏỏng tỏỏi ỏc, sỏm muỏn gỏi cũng sẽ bỏỏc vào trong cỏn ỏc mỏng của baỏ o đỏỏng và tỏỏi ỏc. Muỏn tiều trỏ chiển tranh , giết chỏc baỏ o đỏỏng, tỏỏi ỏc cho cho nhỏn loỏi, ngay tỏ bỏy giỏ, hỏy loỏi trỏ viểc làm đỏ chỏi và trỏ chỏi giết chỏc cho treỏ nhỏ. Bỏỏi vì đỏ chỏi chiển tranh hỏm nỏy, sẽ chỏn biể trong tỏm hỏn chỏng hỏnh vi giết chỏc tỏn ỏc ngỏy mỏi!

Trong thế giỏi hỏm nỏy, tỏ đỏng sỏng tỏy, các chỏỏng trỏnh TV trỏnh chiểu mỏi ngỏy cỏ đỏy đỏy nhỏng tỏỏi ỏc , baỏ o đỏỏng, tuỏoỏi treỏ cỏ caỏ m giỏc là baỏ o đỏỏng tỏỏi ỏc là mỏt thỏnh phỏn

cuäa cuộc sống con người, bao o đäng tội ác, vì thế xem như kích thích, hấp dẫn và làm say mê những tâm trí ngây thơ vô tội, chúng họ c hän thù giết chät träc khi chúng đäc họ c sống thành con người nhân từ thäng xót nhân hậu. Xem những caänh giết chät bao o đäng đäc trình chiếu thäng xuyên trên đài truyền hình, tuäi trẻ nghĩ rằng khắp näi con người tranh chấp, giết chät tàn sát län nhau, con người sống trên trái đất là để chém giết thanh toán lẫn nhau. Còn đâu là cä häi cho tuäi trẻ họ c bài họ c hiền hòa nhân ái nhân nhượng yêu thäng tha thứ những nhän, giúp đä đùm bọc cäu giúp nhau, còn đâu cä häi cho bông hoa tuäi trẻ caä m nghiêm m đäc tình yêu thäng cuäa con người đối với đồng loại! Còn đâu là cä häi cho cho chân lý, cho sä thật nói lên tiếng nói huy hoàng!

Chúng ta không laä gì thiäng thoäng TV trình chiếu caänh câäu bé mäi lên sáu tuäi đã trä thành môät kẻ sát nhân, mà cäu điäch chính là anh cuäa nó lên mäi tuäi!

Nhiều trẻ em cä pháäi chäng kiến và caä m nghiêm m bao o đäng ngay trong gia đình cuäa mình, chúng lớn lên , bị vây phủ không pháäi bäi tình thäng nhäng là hậu näu và bao o đäng, rồi môät ngày nào đó, khi lớn lên, đän phiên chúng, chúng sẽ là những người cha, hoặc người mẹ dùng bao o đäng và tội ác trên con cái cuäa mình. Nước Mỹ hôm nay đây đây caänh cha mẹ hành hạ đäp đánh vä con, biến gia đình thành môät thäng hoäa nguäc trần gian! Ta không laä gì khi thäng bầu khí và cuộc sống gia đình taäi xứ mêänh danh là văn minh tiến bộä này đang đi đến chỗ phá sän. Càng văn minh tiến bộä, xã hội Mỹ ngày càng đäng đäu với vô số bêänh tật, mà chäng bêänh nhiều nhất , nan giaäi nhất là bêänh về tâm trí, bêänh tâm trí bät đầu bằng những thất bại, những dồn ép gay go trong cuộc sống gia đình, giäng co áp läc giäa bầu khí gia đình, näi đây , đáng lẽ là môät cäng đồng tình thäng, biết yêu thäng thông caä m tha thứ , trái laäi, cuộc sống gia đình trên xứ Mỹ trä nên bãi chiến trường cho những giäng co, những xung đät, những bất hoà triền miên, những cuộc chiến lớn nhỏä đem gia đình đến chỗ bế tắc. Ly diä trä thành căn bêänh vô phäng cäu chäa näi xứ này! Người ta cä täng cầm tờ giấy ly diä trên tay là cầm chìa khóa mäc cäa tä do hậu näu phúc! Người ta lâm to! Ly diä là con đäng đäa con người hôm nay đến chỗ vong thân! laäc loäng cô đän tuyền t voäng chua chät ê chä!

Laä m Sao Tiä m Laäi Đäc Niä m An Vui

Con đäng duy nhất là trä về nhà với sä hiền lành diäu dàng nhân hậu nhân nhượng tha thứ, yêu thäng! Hãy trä về họ c näi trái tim trẻ thäng để thäng đôn hậu, sä êm ái däng mäng, tế nhị hiền hoà. Hãy họ c với trẻ thäng đä sống täng nhiên, hòa häp những nhän tha thứ và ấp uä cho cuộc đäi những môäng mä tình người! Hãy biến gia đình thành môät maänh väng thiêng nuôi đäng tình yêu. Hãy làm cho bầu khí gia đình thành môi sinh lý täng nuôi đäng môäng mä. Hãy biến gia đình thành mái ấm nuôi đäng tình nhân loại! Mäc dâu ngoài kia träi bão tố giäng täa khắp näi, mäc dâu quanh ta đâu đó có những sói räng đang chäc sän đäng gào thét cắn xé, những bầu khí yêu thäng dây ấp näi gia đình có thể cho ta đäng hành trang cho cuộc hành trình cuäa ngày mai! Mai sau đâu cho giông tố giäng đây, trái tim hiền hòa nhân ái diäu dàng cuäa ta sẽ läng thäng tất cả.

Sä điäp cuäa "Phúc-Thät" hiền hoà, nhân hậu vẫn không ngäng vang voäng trong lòng thế giới và thäng sâu trong lòng người, goäi mäi ta bäng tin qua cän mê bao o đäng tội ác, con

ng i biết tr la i nhà trong yêu th ng và tình t cu a con ng i đ c sáng ta o và đ c nuôi đ ng b i tình th ng cu a Đấng đã sống và chết cho con ng i, đê nhắc nh con ng i ng n gốc yêu th ng , nh đó, b i đó con ng i đã v n dâ y t b i đất đê mang kiếp con ng i. Đâu cho s đê p hiên hòa nhân h u kgó nghe trong mô t thể gi i đây ăp t i ác và ba o đê ng, dẫu cho có nh ng con ng i đê c ác gian tà hung hãn đ n ch ng nào chẳng n a, thì trong sâu th m cu a trái tim cu a ho , còn mô t chổ cho lòng nhân t nhân ái, n i đó còn có chổ trống vang vo ng i m i go i cu a Thiên Chúa yêu th ng t bi nhân ái, còn mô t n i cho tình ng i cho lòng th ng mến ca m thông nhân ái. T i ác, ba o đê ng , dẫu còn l ng hành đến đâu chẳng n a, chúng ta vẫn tin t ng vào nhân loa i tính, tin vào con ng i và tình ng i. Cô nhân x a có da y:” Nhân chi s , tính ba n thiê n” (nguyên kh i, con ng i có ba n tính tốt lành). Chính Th ng-Đế đã gieo ha t nhân” tình-ng i” tốt lành đó trong lòng nhân loa i, Ngài v n ch đ i , rôi mô t ngày nào đó con ng i sẽ tìm về ha nh ngô v i nhân tính tốt lành đó. Trong cái x h i kim tiền v t chất hôm nay, nhân tính tốt lành bi che lấp , nh ng chổ cho s ca nh tranh, dành gi t. Trong đ i đ ng bao la, cá l n tìm nuốt cá bé, cũng v y trong x h i ca nh tranh này, ke ma nh hiệp đáp ke hèn yếu, còn đâu ma nh đất cho lòng hiên lành nhân h u mêm đ u â n thân? S phôn thi nh gia ta o cu a nên kinh tế tiêu thu hôm nay làm bóp nghẽn lòng nhân ái, nh ng đó không pha i là nên ta ng cu a nên văn hóa nhân ba n. Rôi mô t ngày nào đó con ng i tham mê b ng mê t nhòai bo c uô c đua tranh đê tr về nhà v i lòng nhân ái hiên hoà, chi có khi đó con ng i m i th c s h ng hoa trái cu a nên văn minh nhân ba n.

Đ ng ngô nh n cho rằng lòng hiên lành nhân ái kết án con ng i trong thể gi i th ng doanh? Lòng hiên hoà nhân ái không kết án ca nh tranh th ng doanh, mà cũng không ba o đ m s đ c thắng cu a s đua tranh, lòng nhân ái hiên hoà bày to mô t thái đ n i tâm con ng i cần có trong mô i sinh hoa t có tính cách con ng i, nghĩa là con ng i cần bám lấy cái gốc “nhân ba n cu a mình” văn minh con ng i v i t cách là ng i, chính là lòng nhân ái. N u hiê u rằng cuô c đ i là mô t hành trình tìm về c u cánh chân thiê n mỹ, cuô c hành trình nên có nh ng đông hành cho v i đi nổi le loi đ n đê c, con đ ng hiên hoà nhân ái nhằm loa i tr ph ng thể ba o đê ng, m rô ng cánh c a cho nh ng con ng i khác cùng hành trình v i mình trong niềm vui và trong tình thông ca m. Cuô c đ i sẽ vui h n và cuô c sống v i thể có nhiều thú vi h n, cuô c hành trình, sau cùng sẽ có nghĩa lý h n..Vấn đê l n lao cu a con ng i trong thể gi i hôm nay, không pha i là làm sao khắc phu c đ c thiên nhiên, chinh phu c đ c vũ tru nhiên gi i bao la, nh ng t chổ làm sao con ng i ho c biết đê cùng chung sống v i nhau trong hoà bình và trong tình th ng mến!

Ph n Th ng Cho Nh ng Ng i Nhân H u

Trái đất là cu a Chúa, m i s sung m n t trái đất thuô c về Thiên Chúa, nh ng Thiên Chúa không gi l y cho mình , ngài s n sàng chia sẻ v i nh ng con cái trong V ng quốc cu a ngài! Khi mô t v t gi thuô c quyền s h u cu a ta, ta vui h ng và cố ba o về nó, gìn gi nó trong trong mô t điều kiê n tốt đê không ai làm hoen ố ve đê p cu a v t ấy. Nếu chúng ta nghĩ rằng qu đất thuô c về ta nh mô t chiếm h u ta m th i, chúng ta sẽ đ i x mô t cách câ n tro ng và gìn gi nó. S h u c a trái đất không có nghĩa thuô c về cá nhân ta trong mô t

ý nghĩa ha&#n he&#p, b&#i ch&#ng bất cứ ai có lòng hiền lành nhân h&#u sẽ có đất n&#c làm sa&#n nghiệp p trong ý nghĩa đất n&#c nh&# mô&#t s&# h&#u chung cu&#a c&#ng đoàn nh&#ng ng&#i hiên đ&#c! Chỉ nh&#ng ai coi đất n&#c nh&# cu&#a s&# h&#u riêng t&# mới la&#m du&#ng đất n&#c mô&#t cách ích ky&# đê ti&#n , nh&#ng ng&#i này không x&#ng h&#ng l&#i h&#a cu&#a “Mỗi-Phúc-Th&#t Th&# Ba” này! Họ là nh&#ng ke&# mâu thu&#n với tinh thần cu&#a hiền lành nhân h&#u! Ng&#i nhân h&#u sẵn sóc vun trồng đất n&#c; họ đối x&# hiên lành nhân h&#u với mo&#i s&# sống nh&# nh&#ng ta&#o v&#t cu&#a Thiên Chúa. Họ x&# du&#ng nguồn nguyên li&#u thiên nhiên mô&#t cách câ&#n tro&#ng vì biết rằng tài sa&#n cu&#a đất n&#c có giới ha&#n, tuy là cu&#a tr&#i đất cho nh&#ng có giới ha&#n cu&#a nó! Họ là nh&#ng ke&# biết vui s&#ng hân hoan trong khi h&#ng dùng s&# đôi dào phong phú cu&#a Cha chung trên tr&#i chia sẻ với họ . Khi con ng&#i biết thay thế ba&#o đ&#ng và s&# tàn ba&#o đối với thiên nhiên, khi con ng&#i biết kính tro&#ng nh&#ng kho tàng thiên nhiên, biết h&#ng dùng trong tâm tình quý mến biết n Th&#ng Đ&#, khi con ng&#i biết chia sẻ với tha nhân h&#n là tranh dành chiến đấu, khi con ng&#i biết đối x&# rô&#ng nh&#ng nhân lành với con ng&#i với trái tim nhân h&#u, s&# sáng ta&#o cu&#a Th&#ng Đ&# la&#i bắt đầu trong tiến trình t&# do và bình yên!

Khi nghe s&# đi&#p này cu&#a Chúa Cứu Thế, nh&#ng ng&#i Do-Thái lắng nghe với tâm tình li&#ch s&# cu&#a đất n&#c họ! Họ nh&# la&#i quá kh&# trong đó cha ông cu&#a họ đã mô&#t th&#i làm dân du mục, sống lang thang bấp bênh trên các sa mạc. Nh&#ng rồi ông cha họ đ&#c Thiên Chúa yêu th&#ng cho&#n làm mô&#t dân riêng cu&#a Ngài, qua giao ước tình th&#ng, Thiên Chúa h&#c sẽ ban cho họ mô&#t n&#i “Đất-H&#a” có s&#a và m&#t cha&#y ph&#i nhiều. N&#i Đất h&#a “ có tất cả nh&#ng gì mà dân It-ra-el m&#c cho mô&#t đ&#i sống ha&#nh phúc, mô&#t đ&#i an bình thi&#nh v&#ng. Cha ông cu&#a họ đã vui h&#ng “Đất-H&#a “ này bao lâu họ nh&# đến Thiên Chúa là Chúa , là chu&# tê&# , là cha cu&#a họ và ăn x&#ng đáng trung thành với l&#i giao ước, sống hiền hòa , sống yêu th&#ng, sống khiêm tốn nhân h&#u với nhau trong tình huynh đ&# , ch&# không kiêu căng t&#mãn, không gian tà tàn ác nh&# các dân ngo&# ai không tin th&# Thiên Chúa. Đ&#t n&#c đ&#p đ&#, ph&#i nhiều sung túc mà Thiên Chúa h&#a cho dân Israel là mô&#t bi&#u t&#ng cu&#a n&#c Tr&#i, trong đó s&# sung mãn tràn đầy, niềm ha&#nh phúc bất tận tr&#ng c&#u đ&#c h&#a ban cho tất cả nh&#ng ai đ&#c Thiên Chúa chúc phúc. Trong khi tuyên bố “Mỗi-Phúc-Th&#t” hiên lành nhân h&#u, chính Chúa Cứu Thế tái xác nh&#n th&#c ta&#i cu&#a N&#c Tr&#i và s&# sung mãn cho chúng ta, nh&#ng ng&#i th&#c thì lòng hiền t&# nhân ái.

Đất n&#c mà chúng ta vui h&#ng hôm nay, cũng là mô&#t bi&#u t&#ng cu&#a N&#c-Tr&#i đ&#c hi&#n th&#c cho ng&#i Chúa th&#ng! Nh&#ng s&# phong phú về tài nguyên v&#t chất, nh&#ng sắc thái muôn màu muôn v&# cu&#a ta&#o v&#t trong tâm tay và trong s&# vui h&#ng cu&#a ta hôm nay cũng là bi&#u t&#ng nói lên s&# phong phú ph&#i nhiều, s&# giàu sang viên mãn mà chúng ta sẽ đ&#c Chúa cho ta vui h&#ng trong V&#ng quốc t&#ng lai cu&#a Ngài. Nh&#ng l&#i h&#a vào đất n&#c t&#ng lai sẽ trao ban cho ta tùy theo cách thế chúng ta sống bây giờ trong hi&#n ta&#i n&#i gian trần này, tùy &# thái đ&# cu&#c s&#ng b&#c theo Chúa Cứu Thế cu&#a chúng ta, tùy &# n&#i cách họ&#c làm ng&#i hiên lành khiêm tốn trong tâm hồn nh&# Chúa J&#sus là đ&#ng hiên t&# và khiêm cung trong tâm hồn! Khi ta họ&#c sống hiên lành nhân ái với anh em đồng lo&#i trong cuộc sống gian trần này, mô&#t cách nào đó, chúng ta bắt đầu thiên khúc giáo đ&#u cho cuộc sống ha&#nh phúc vĩnh hằng mai h&#u, n&#i mà Thánh Tông Đ&# mô&#t “ nh&#ng điều mắt ch&#a h&# thấy, tai không h&# nghe, và đã không h&# nghĩ lên n&#i lòng cu&#a phạm nhân, hết th&#y nh&#ng đ&#u Thiên Chúa đ&#n sẵn cho nh&#ng ai yêu mến Ngài(1Cor 2,

Đỏ c Kitỏ, Đỏ u Chỏ Hỏ u Hình Thiên Chuỏ a Nhân Hỏ u

Biến cố nhỏ p thỏ có mỏ t tâm vóc quan troỏ ng aỏ nh hỏỏỏỏ ng đến toàn thỏ vỏ n maỏ ng nhân loaỏ i, phaỏ i là biến cố làm xỏn xao vũ truỏ và làm rung chuyỏn đất trỏ i, phaỏ i làm cho thân thánh sỏỏ ng sốt và cho caỏ nhân loaỏ i reo vui! Nhỏ ng Ngỏ i đã khiếm tổn điỏ u nheỏ đỏ u xuống lòng Đỏ c Nỏ Trinh trong mỏ t chiẻu xuỏn huyẻn nhiẻm ẻm đẻm triẻn miẻn nhỏ khúc hát điỏ u ẻm cuỏ a Thiên đàng, sỏỏ điỏ u nheỏ thánh thiẻn tuyẻt vỏ i đó đã không làm thỏ n thỏ c ỏu lo nỏ i cỏi lòng ngỏỏ i thuỏ c nỏ cuỏ a vùng núi Sion! Nghỏ i là Ngỏ i đã Nhỏ p Thỏ làm ngỏỏ i, đã đi vào lòng cuỏ a liỏ ch sỏỏ nhân loaỏ i trong ỏm thỏm lỏ ng lẻ. Đắng Vô Biẻn Tuyẻt t Vỏ i, Đắng Siẻu vỏỏỏỏ t không gian , thỏ i gian đã ỏm ỏp lấy cung lòng cuỏ a hỏ u haỏ n, đã trỏỏ biến thành hỏ u thỏ trong không-thỏ i. Rỏi Ngỏ i đã làm Ngỏỏ i, đã sinh ra do cung lòng Trinh Nỏ, Ngỏ i đã trỏỏ nẻn , đã chấp nhỏ n thân phỏ n làm ngỏỏ i nhỏ chúng ta, ngoỏ i trỏỏ tỏ i lỏ i! Ngỏ i cũng đã cất lên tiếng khóc khi vào đỏ i nhỏ bắt cỏ con ngỏỏ i trỏn luỏ y nỏ i! mà còn hỏ n thẻ nỏ a! Ngỏ i đỏỏỏ c sinh haỏ trong mỏ t đẻm đỏng giá laỏ nh bỏ vỏ thỏ thỏ u nỏ i chỏn quẻ ngỏỏ i, sinh ra nỏ i hang đá cuỏ a loỏ i bò lỏ a trú nguỏ , sinh ra trong caỏ nh cỏ bỏn nghẻo khỏ nhất mà mỏ t con ngỏỏ i trỏn thẻ gian nỏ i đã sinh ra! Ngỏ i sinh trỏỏỏỏ ng trong mỏ t thỏn xỏm nghẻo khỏ tiẻu điẻu cuỏ a vùng núi Nazareth! Sỏng đỏ i nghẻo nỏn lam lủ vỏ i nghẻ lao đỏỏ ng thỏỏ mỏ c. Có viỏ Đỏ o sĩ nỏ i nào trỏn thẻ giỏ i đã có mỏ t quá trỏnh nghẻo khỏ nhỏ Chúa Cỏ u Thẻ? Có nhỏ lãnh đỏ o nỏ i nào đã đi vào con đỏỏỏ ng huỏn nhuỏ c nhỏ Chúa Cỏ u Thẻ đã đi qua! Có ngỏỏ i nghẻo nỏ i nào trỏn thẻ gian nỏ i dám phỏn bì hoỏỏ c ghen tỏỏ ng vì cuỏ c sỏng nghẻo cuỏ a Chúa Cỏ u Thẻ? Sau nỏ i Thánh Tông Đỏ Phỏo-lỏ đã điẻn taỏ bí mỏ t cuỏ c đỏ i cuỏ a Chúa qua mỏ i chỏ thỏ t đỏ n sỏ nhỏ ng vỏ củng súc tích; Ngỏ i nỏ i: "Omnia omnibus factus sum"(tỏ trỏỏ nẻn tất caỏ cho mỏ i ngỏỏ i). Nỏ i tóm laỏ i, trong sỏỏ khiếm haỏ hiẻn lỏnh nhân hỏ u cuỏ a Chúa Cỏ u Thẻ, mỏ i ngỏỏ i đỏỏỏ vỏm trỏ i nỏ i đẻu tìm thỏ i chính mỏ i nỏ i con ngỏỏ i cuỏ a Chúa Kitỏ! Trong cuỏ c cuỏ c đỏ i rao giaỏ ng Tin Mỏng Nỏỏ c Trỏ i, Chúa Cỏ u Thẻ không giaỏ ng thuyẻt nhỏỏ ng chi caỏ sỏu bí nhiẻm, caỏ đỏ i sỏng và lỏ i giaỏ ng cuỏ a Ngỏ i là mỏ t mỏ c khaỏ i, mỏ t bày toỏ vẻ Chúa. Mỏ t Ngỏỏ i Cha Chung Ngỏỏ Trỏ i, Cha cuỏ a tất caỏ mỏ i ngỏỏ i, nhân loaỏ i là mỏ t đỏ i gia đẻnh do cha đã sáng taỏ o! Cha yẻu thỏỏ ng nhân loaỏ i, Cha tha thỏ tỏ i lỏ i cuỏ a hoỏ , Ngỏ i đã thỏỏ ng thẻ gian đến nỏ i sai chính con mỏ t mỏ i đẻ cỏ u chuỏ c trỏn thẻ. Nỏ i vẻ Cha, làm theo thánh ý cuỏ a Cha , chu toàn chỏỏ ng trỏnh cỏ u chuỏ c cuỏ a Cha, sỏng kết hỏỏ p vỏ i Cha, sỏng bằng sỏỏ sỏng cuỏ a Cha, sỏng troỏ n vẻ n trong Cha, là con đỏỏỏ ng baỏ o đỏ m đẻm con ngỏỏ i tìm thỏ i kho tàng haỏ nh phỏc, đỏỏ i trỏn gian hỏm nay, và trỏn Thiên quỏc trong mai hỏ u!

Giáo thuyẻt cuỏ a Chúa Cỏ u Thẻ là mỏ t soi sáng cho con ngỏỏ i tìm vẻ chân lý cuỏ a tình yẻu thỏỏ ng, yẻu thỏỏ ng Thiên Chúa và yẻu thỏỏ ng tha nhân. Thiên Chúa , qua lỏ i rao giỏ ng cuỏ a Chúa Cỏ u Thẻ, là thỏỏ c taỏ i cuỏ a con ngỏỏ i, thỏỏ c taỏ i cuỏ a tình thỏỏ ng, nỏ i khác đi, Thiên Chúa đỏỏỏ c Chúa Cỏ u Thẻ mỏ c khaỏ i là Tình Yẻu. Ai biẻt yẻu thỏỏ ng đỏng loaỏ i, ngỏỏ i đó biẻt Thỏỏỏỏ ng Đẻ. Ai sỏng mà biẻt yẻu thỏỏ ng là bắt đỏu caỏ m nhiẻm thỏ i Thiên Đàng nỏ i đỏỏỏ ng thẻ! Cuỏ c sỏng trỏn gian cuỏ a con ngỏỏ i là mỏ t tiẻn trỏnh cuỏ a tình yẻu thỏỏ ng, qua đó Thiên Chúa Đắng Sáng Taỏ o bày toỏ chính Ngỏ i cho con ngỏỏ i. Vỏ i Chúa Kitỏ, Thiên Chúa ngỏỏ giỏ trỏi tim con ngỏỏ i. Trong yẻu thỏỏ ng, và qua yẻu thỏỏ ng chúng ta nhỏ n biẻt Ngỏ i, caỏ m nhiẻm đỏỏỏ c Ngỏ i! Nhỏ ng tình yẻu Thiên Chúa và tình yẻu đỏng loaỏ i không hỏ n là mỏ t thỏ hỏỏ ng thuỏ , mà là mỏ t nghỏ vuỏ đỏ i vỏ i chúng ta. Đẻ chu toàn nghỏ vuỏ tình yẻu, con ngỏỏ i cỏn phỏ i hy sinh, và có khi phỏ i hy sinh chính thân mỏ i. "Vỏ chỏỏ ng có tình yẻu

cao quý hơn là tình yêu của người dám liều thân vì bằng hữu"(John)Đề nghị to Ngài Yêu Thương Cha Ngài, làm tròn sứ mệnh Cha trao phó là nói cho thế gian chân lý Thiên Chúa Yêu Thương, nói cho thế gian con đường về với Thiên Chúa là phá bỏ mọi tội lỗi, mọi khổ đau để trung thành đi theo con đường chân lý của Thiên Chúa. Chúa Cứu Thế đã nhân nhượng chèn dặng tội nhân, cao điếm của cuộc tội nhân để chết đi cho thế gian cho tội lỗi là chính Ngài, dù là Con của Thiên Chúa, Ngài hạ mình chịu chết và chết trên thập giá(Philp....) để nên gương khiêm hạ cho con người...

Cao điếm của cuộc tội nhân của Chúa Cứu Thế, cũng như cao điếm của hy sinh của con người, mà Thiên Chúa đòi hỏi: là tin bệ chính ý riêng của mình, chấp nhận Thánh ý của Thiên Chúa:"Lạy Cha nếu được xin cất chèn dặng này, Nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha mà thôi. Với cuộc sống khiêm hạ, và cái chết trên thập giá, Chúa Cứu Thế dạy cho chúng ta con đường cứu rỗi là tin bệ chính mình, đó cũng là điều kiện cần thiết cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài:" Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình đi, hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo ta." Cũng qua lời mời gọi này Chúa Cứu Thế bày tỏ cho ta, ý nghĩa và chân lý của Sự Điệp Thập Giá!

Ngoại Chu của Kitô, Thập Giá, Mối Địch Mưu, Mối Nghi Ch Ly

Trước Chúa Kitô, thì thập giá là biểu tượng cho sự ô nhục, cho hình phạt, cho sự tàn ác của con người đối với con người. Thập giá, dấy chế độ xâm lăng của quân La Mã là một công hình, một nghi thức nát, một uy quyền, một đê bẹp đối với những ai còn nuôi ý định nô lệ dâm, cách mạng chống sự cai trị ép đẽ lên trên dân tộc bị trị. Thập giá vì thế là tiếng nói của quyền uy chà đạp lên sự hiệp con người. Thập giá đi liền với sự chết chóc, nếu ai đó muốn dành quyền sống! Thập giá dấy trên đôi Calvê trong ngày Chúa Cứu Thế bị tội nhân là một nhu cầu hình, một xúc phạm mà dân Chúa tuyên bố cho, mà tay ngoại bang đánh hạ xuống trên thân thể con Đức Chúa Trời. Người Do Thái coi thập giá Calvê là một nhu cầu nhả cho dân của họ vì Jesus dám nhận mình là Con Thiên Chúa! Thập giá Calvê vì thế cũng là dấu chứng của một bộ phận, một phần mà họ đang nắm giữ con người dám lên án và giết Thiên Chúa!

Với trí tuệ và lý giải, thập giá Calvê là một nghi thức lý miên trừu tượng, một oái oăm, một chìm khuất, một thắc mắc cho giòng duy của con người qua muôn thế hệ: Làm sao con người có thể giết được Thiên Chúa? Làm sao Thiên Chúa dùng cái chết của con Ngài để cứu chuộc nhân loại. Có gì là vinh quang trong nhu cầu hình thập giá? có gì là uy quyền, có gì là sức mạnh là quyền lực trong cái chết nhu cầu nhả này?

Vì thế, do suốt dòng thời gian, trí tuệ của dân ngoại đòi hỏi lý giải! Lòng công nhiên của Do Thái đòi phép lạ minh giải ý nghĩa của Thập Giá. Nhưng Thánh Tông-Đô đã minh định như một lần cho tất cả lịch sử nhân loại, Ngài nói:

" vì chúng, trong khi Do Thái đòi dấu lạ, và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh trên thập giá, cứ vấp phạm cho người Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại! Nhưng đối với những ai được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu hèn của Thiên Chúa thì

maỏ nh mẽ hỏ n loài ngỏ ỏ i" (1 Cor 1:22-25).

Chuỏ a Kitỏ, Thỏ p Giá Ý Nghiỏ a Mỏ i, Hỏ p Lỏ c Mỏ ỏ i

Vỏ i cái chết củ a Chúa Kitỏ, thỏ p giá không còn là biêỏ u tỏ ỏ ỏ ng củ a sỏ c maỏ nh , củ a baỏ o tàn, củ a quyền lỏ c thống trị nỏ a, nhỏ ng đã biến thành dấu chỏ ng củ a yêu thỏ ỏ ng hiên diỏ u, củ a nhân lành dung thỏ ! Thỏ p giá vỏ i cái chết củ a con Thiên Chúa, đã trỏ ỏ nên tiếng mẽ i goỏ i êm ái, ngoỏ t ngỏ o củ a tình yêu! Tình yêu Thỏ p-Giá không phaỏ i là thỏ ỏ tình yêu chiếm đỏ aỏ t bằng baỏ o lỏ c, bằng quyền uy, củ a sỏ c maỏ nh, củ a lỏ a đỏi , củ a gian tham phiỏ nh phỏ kiêu ngỏ o, nhỏ ng là môỏ t tình yêu khiêm haỏ , môỏ t tình yêu quỏ xuống trao phó troỏ n veỏ n, môỏ t tình yêu dâng hiến, môỏ t tình yêu cho nhỏ ng không mà không hề đỏi laỏ i, tóm laỏ i môỏ t tình yêu hoàn toàn vô viỏ lỏ ỏ i, môỏ t tình yêu hy sinh hiến tế nhỏ lẽ vỏ t toàn thiêu, môỏ t trao tỏ ng, môỏ t huỏ y diêỏ t chính mình, môỏ t sỏ ỏ dâng hiến toàn veỏ n cho ngỏ ỏ i yêu! Thỏ p-Giá, vì thế trỏ ỏ nên biêỏ u tỏ ỏ ỏ ng củ a tình yêu cao caỏ . Thánh Gioan Tông đỏ đã kêu lên:"Ngỏ i đã yêu thỏ ỏ ng hoỏ đến tỏ t cùng"(Dilexit eos ad finem)! Thỏ p-Giá nói lên môỏ t thỏ ỏ tình yêu mẽ i laỏ , tình yêu không mẽ c đỏ , tình yêu không bền bỏ , bỏ ỏ i vì mẽ c đỏ củ a tình yêu là tình yêu không mẽ c đỏ (The limit of love is love without the limit) ! Sỏ ỏ bí nhiêỏ m củ a tình yêu Thỏ p-giá là ỏ ỏ chỗ Chúa Kitỏ đã quên đi chính baỏ n viỏ Thiên Chúa củ a mình, Ngỏ i đã tỏ ỏ haỏ , tỏ ỏ quên mình, biến mình nên hỏ không, nên bé nhỏ , Ngỏ i đã vỏ ng lỏ i Thiên Chúa Cha, phuỏ c tỏ ng Thiên ý cho đến chết, và chết trên Thỏ p-Tỏ ỏ , chính nhỏ sỏ ỏ tỏ ỏ haỏ quên mình củ a Chúa Kitỏ nên Chúa Cha đã vinh thăng Ngỏ i, đỏ a ngỏ i lên ngỏ i cao củ a Chúa tê cỏ vũ trụ , và chính nhỏ sỏ ỏ khiêm haỏ nhỏ bé củ a Ngỏ i, Chúa Kitỏ đã trỏ ỏ nên nguỏ n cỏ u chuỏ c cho hết mẽ i loài thuỏ taỏ o!

Tiếng goỏ i nhiêỏ m mẽ u củ a tình yêu Thỏ p-Giá đã môỏ t lân vang voỏ ng trên đỏi Calvê rỏ ỏ m máu, tiếng goỏ i đó vẫn tiếp tuỏ c vang voỏ ng trong khắp thế giỏ i cho đến tỏ n cùng thỏ i gian đến vỏ i nhỏ ng tâm hôn treỏ , biết lắng nghe tiếng mẽ i goỏ i củ a yêu thỏ ỏ ng! Hàng hàng lỏ p lỏ p nhỏ ng ngỏ ỏ i treỏ , nung nấu bỏ ỏ i tình yêu, đã lắng nghe, đã đáp lỏ i tình yêu nhiêỏ m laỏ đêỏ tiếp tuỏ c sỏ maỏ ng củ a Thỏ p Tỏ ỏ Giá, tình yêu nhiêỏ m laỏ , cao vỏ i mà Thiên Chúa ban tỏ ng cho nhân loỏ i! Thỏ p Giá vì thế đã trỏ ỏ nên môỏ t hấp lỏ c mẽ i, không phaỏ i củ a laỏ c thú chóng qua, không phaỏ i là sỏ c maỏ nh củ a kim tiên, không phaỏ i là ý chí quyền lỏ c thống trị , nhỏ ng là củ a môỏ t thỏ ỏ tình yêu siêu viêỏ t, vỏ ỏ ỏ t thăng trên caỏ không gian, thỏ i gian, trên caỏ sỏ ỏ sống và cái chết! Vỏ i Thỏ p-Giá, Chúa Kitỏ daỏ y cho con ngỏ ỏ i bí quyết củ a con đỏ ỏ ng cỏ u rồi: đó là thỏ ỏ c hiêỏ n trong chính củ oỏ c sống củ a mình mẽ u nhêỏ m vỏ ỏ ỏ t qua! mẽ u nhiêỏ m Vỏ ỏ ỏ t Qua (Pascal Mystery) không gì khác laỏ , đó là tiến trình củ a sỏ ỏ sống đỏ ỏ ỏ c diễn taỏ qua tiỏ n trình phát triỏ n củ a haỏ t lúa giống:

" Nếu haỏ t lúa giống không đỏ ỏ ỏ c gieo xuống đấ đỏ mẽ uỏ c nát đi, nó trỏ troỏ i vẫn là haỏ t giống,

những nếu hạt lúa giống đổ xuống trong lòng đất, nó sẽ mọc nảy đi, và sẽ trổ nên cây lúa mới, hứa hẹn một mùa gặt những bông lúa vàng rực rỡ!"

Amen, amen dico vobis: Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. (John 12:24).

Có lẽ cũng trong ý nghĩa trên, Ngài phán bảo: "Ngài hiện lành nhân hồn sẽ thả hồn xuống đất nảy". Không có nghĩa là ngài hiện đấng sẽ chiếm hữu đất nảy những ngài giàu có hôm nay làm chủ đất đai đây đó, thả hồn xuống đất nảy trong ý nghĩa Phúc Thái có nghĩa là ngài hiện lành sẽ cùng với đất trong quá trình làm triền nở và hoàn tất sống, như một chúc lành của Thiên Chúa! Ngài hiện lành nhân hồn đấng cho một nhân tố quan trọng làm cho tiến trình phát sinh triền nở của ta o vâng thêm phần tốt đẹp, ngài hiện cùng với đất nảy làm phát sinh những gì tốt đẹp cho tâm thể, cho cộng đoàn, và cho toàn thể nhân loại trên khắp cùng bề cõi trái đất. Đất gieo u vọng cho sự khiêm hạ nhân hồn, đón nhận tất cả, chúc phúc cho tất cả, nuôi dưỡng tất cả. Khi trổ nên làm một với đất và nảy, ngài hiện lành biến thành nhân tố của lòng nhân ái bao la của Thiên Chúa, Đấng làm mưa xuống cho muôn vật muôn loài. Đấng làm mặt trời mọc lên cho cả kẻ dưng ngài lành. Đấng thả hồn xuống đất nảy, có đất nảy làm gia nghiệp, ngài hiện đấng là hiện thân của bàn tay Thiên Đấng Sáng Tạo.

Mahatma Gandhi Dung Mồ o Cầ a Lòng Nhân Hầ u

Tác Giả: Rev. Nguyầ n Quầ c Hầ i, PhD.

Thứ Sáu, 30 Tháng 7 Năm 2010 12:31
